

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับ  
ประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  
...● หน้าหนาวปีนี้ ชาวว่าจะ  
หนาวหนักหนาวนาน เพราะฝน  
มาแรงแค่ประเดี๋ยวประด๋าว น้ำ



ตามเข็มนาฬิกาตามสวน...● ร้อนไม่รู้คลาย ก็การเมืองไทย ยังไร้  
วิแวจะอยู่ยงคงตัว บรรยากาศย้อนกลับไปสู่วันที่ไม่อยากจำในอดีต  
16 กับ 35...● เจ้ง เจ้ง อย่างป่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ยังต้อง  
ลั่นคำว่า “ผมพอแล้ว” ในวาระปีที่ 8 ของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
“ยุทธศาสตร์ 20 ปี” คงไม่ใช่จะเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
คนเดียว...● สลักแห่งอำนาจ ชี้อาณาการเมืองของอำนาจเขียวอยู่กับ  
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการพรรคพลังประชารัฐ...●  
คงยากที่ ทักษิณ ชินวัตร จะเลิกจำคำให้การของ ธนาธร จึงรุ่งเรือง  
กิจ ถึงแม้ฝ่ายหลังจะทำการขอขมาลาโทษไปแล้ว แต่ที่ขอแสดงความ  
เสียใจไปนั้น “ธนาธร” ว่า ไม่น่าจะกล่าวถึงคนที่ 3  
แต่ความเสียหาย มันอยู่ที่เนื้อหา...● วันนี้มีเลือก  
ตั้งที่นครปฐม “ถ้าชอบเป็นนายตนเอง” “ถ้าชอบ  
ประชาธิปไตย” ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ใครแพ้ใคร  
ชนะ วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้กฎหมายห้าม...● เลือก  
ตั้งท้องถิ่น กำลังคึกคัก ขยับขยับกันทั่วไทย แต่ก็  
ยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย เพราะกลัวว่า ไม่เชื่อว่า  
จะตรงตามเวลา “ไตรมาสแรก” ของปีหน้า...●  
ถ้าอนาคตใหม่ ส่งคนลงชิงผู้ว่าฯ ถ้า ชัชชาติ สิทธิ  
พันธุ์ ลงอิสระ “เลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯ” จะ  
สนุกสนานเกินบรรยาย สำหรับ ประชาธิปัตย์  
นั้น มุมน้ำเงินไม่มีต่อรอง...● ชาวว่าคนหลังกล้อง  
สารัชต์ รัตนาวะดี มีสัมพันธดียิ่งกับ ชัชชาติ สิทธิ  
พันธุ์ เขาเป็นใคร? ก็อยู่ในทำเนียบ “1 ใน 10 ของ

มนุษย์ทองคำ” ของประเทศไทย...● ถ้า ซิพี กับ สหาย ได้สัญญา คู่ตะเกา เรื่องรถไฟด่วนเชื่อม 3 สนามบิน ก็มีความเป็นไปได้ และ เวลาล่าช้าแค่เศษนาที่ แล้วตัดสิทธิ์ ปิดทางคู่แข่งนั้น ดูอย่างไรก็ไม่ สวย...● นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมาประชุม ที่กาญจนบุรี วันนี้ขอแค่จ่ายเงินเวนคืนที่ดินสร้างมอเตอร์เวย์ กับ เร่งรัดถนนเชื่อมทวาย แค่นั้น...● ไม่ใช่หมอดู และไม่คอยเชื่อเรื่อง ทิศทางของดวงดาว แต่ข่าวจากดวงดาวบอกว่า จากนี้ถึงสิ้นปี จะมี ข่าวให้ฮือฮากันมากมาย ใครไม่เกี่ยวถอยออกไป ใครไม่ใช่ให้ห่างๆ เข้าไว้ ให้ขึ้นภูดู ถึงไม่สนุกก็ไม่เป็นอันตราย มันวุ่นซุ่นไปทั่วโลก...● **ข่าวข้น คนเข้ม** วันนี้, 09.00 น. งาน “**สถานรักษ์นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์**” ก้าวสู่ปีที่ 10 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำ เนินกลาง จัดถึงพุงนี้...● 11.00 น. งาน **The Mall Dog Town 2019** ยกขบวนน้องหมามาประชันความน่ารักแสนรู้ โชว์ความสามารถพิเศษสุดว้าว แกรนด์ฮอลล์ ชั้นจี เดอะมอลล์ บางแค...● 14.00 น. **สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย** จัดเสวนาเนื่องใน วันสะกิดเงินโลก “**โรคนี้ไม่ติดต่อ...แต่เราจะต่อกันให้ติด**” ห้อง ราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ...● **สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน** ชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล **Run for Sustainable Community** วันที่ 15 ธ.ค. ที่สวนพฤกษชาติศรีนคร เขื่อนชนันท์ ต.คู้บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สมัศร วันนีถึง 30 พ.ย. โดย 1,000 คนแรกที่ชำระเงิน รับเข็มที่ระลึกตรา สัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โทร.06-5604-9854, 08-2425-2528, 09-1129-1199...●

พญาไม้

pradej@hotmail.com